



ประกาศ

เรื่อง ข้อปฏิบัติและกรอบเวลาสำหรับรายวิชา 2200811 วิทยานิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมได้มีมติเรื่องข้อปฏิบัติและกรอบเวลาสำหรับรายวิชา 2200811 (วิทยานิพนธ์) ของนิสิตในหลักสูตร ดังนี้

ขั้นตอน	ข้อปฏิบัติ	กรอบเวลา
1	นิสิตเขียนบันทึกถึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯแจ้งหัวข้อหรือขอบเขตงานวิจัยที่สนใจจะทำวิทยานิพนธ์และระบุชื่ออาจารย์ที่นิสิตประสงค์จะทำงานด้วย	ภายในภาคการศึกษาที่สองที่นิสิตเข้าศึกษา (หากนิสิตยังไม่พร้อม อนุโลมให้ดำเนินการหลังจากนั้นได้ตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
2	นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 2200713 (เอกัตศึกษา) เพื่อเตรียมทำโครงร่างวิทยานิพนธ์	ภาคการศึกษาที่สามที่นิสิตเข้าศึกษา (หากนิสิตยังไม่พร้อม อนุโลมให้ดำเนินการภายในภาคการศึกษาที่สี่)
3	นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 2200811 (วิทยานิพนธ์)	ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สามที่นิสิตเข้าศึกษาเป็นต้นไป
4	นิสิตต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยใช้แบบ บ.18 ก / บ.18 ข ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย 1. อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนิสิตผู้ยื่นสอบโครงร่างฯ ทำหน้าที่ประธาน 2. อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำหน้าที่กรรมการ 3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ	ภายในภาคการศึกษาที่สี่ที่นิสิตเข้าศึกษา (นิสิตควรส่งโครงร่างในขั้นตอน 4 และ 5 ตั้งแต่ช่วงต้นของภาคการศึกษา และนิสิตจะต้องติดตามดูประกาศของคณะที่จะแจ้งวันสุดท้ายของการยื่น บ.18 ให้แก่คณะกรรมการกำกับและประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์)
5	นิสิตต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้ปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบโครงร่างเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงร่างแล้ว ให้คณะกรรมการตามลำดับดังนี้ 1. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 2. คณะกรรมการกำกับและประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์คณะอักษรศาสตร์ เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว คณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์จะแจ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะอักษรศาสตร์แต่งตั้งต่อไป	ภายในภาคการศึกษาที่สี่ที่นิสิตเข้าศึกษา (หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในสี่ภาคการศึกษา นับจากที่นิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร จะถือว่านิสิตพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตในหลักสูตร)

ขั้นตอน	ข้อปฏิบัติ	กรอบเวลา
6	นิติตลงข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis อาจารย์ที่ปรึกษาคอนมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระบบiThesis	หลังจากที่ บ. 18 ได้รับการอนุมัติจาก คณะอักษรศาสตร์
7	นิติตต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา	ตลอดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์
8	นิติตยื่นเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์ โดยจะต้อง - ยื่นเอกสารเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ - ส่งตัวเล่มวิทยานิพนธ์และแบบประเมินวิทยานิพนธ์ให้กับคณะกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ - ส่งหลักฐานแสดงว่า ได้ส่งบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้ วารสารทางวิชาการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการแล้ว ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย	ภายในภาคการศึกษาที่แปดที่นิติตเข้า ศึกษา (นิติตควรวางแผนแต่เนิ่น ๆ เพราะ กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาในการ ดำเนินการ และนิติตจะต้องติดตามดู ประกาศของมหาวิทยาลัยที่จะแจ้งวัน สุดท้ายของการ สอบวิทยานิพนธ์และวัน สุดท้ายของการนำวิทยานิพนธ์ลงใน ระบบ iThesis)
9	นิติตปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำ ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และส่งงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา	ภายในภาคการศึกษาที่แปดที่นิติตเข้า ศึกษา
10	นิติตนำไฟล์วิทยานิพนธ์ลงในระบบ iThesis เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาคด อนุมัติวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis แล้ว ให้นิติตดำเนินการเกี่ยวกับ เอกสารที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องลงนามให้ครบถ้วน	ก่อนวันที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้เป็น วันสุดท้ายของการนำวิทยานิพนธ์ลงใน ระบบ iThesis
11	นิติตต้องได้จดหมายตอบรับการตีพิมพ์ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสาร ทางวิชาการ หรือได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมแล้ว จึงจะ ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา	

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พรกมล อดิชาติ

(รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ เลาบุรณะกิจ คະຕະກິរ)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ แขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น